

**HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG  
HOA TRẠNG NGUYÊN**

Số: 06 /CV-HTN-13  
V/v: Xét chọn trao giải thưởng  
Hoa Trạng Nguyên 2013

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

**Kính gửi: Trường ĐH Mở bán công Tp.HCM**

Trước hết, thay mặt Hội đồng Giải thưởng và Ban Tổ chức Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của Quý Trường trong việc tổ chức thành công Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên trong 5 năm qua.

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là giải thưởng thường niên, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm động viên khuyến khích tài năng trong học tập, cổ vũ phong trào rèn luyện phấn đấu vươn tới đỉnh cao học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước.

Để tiếp tục chọn lựa các học sinh nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2013, Ban Tổ chức Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên kính đề nghị Quý Trường bình chọn, xét chọn và giới thiệu học sinh có kết quả học tập xuất sắc nhất với các nội dung, tiêu chí xét chọn (phụ lục đính kèm).

Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2013 dự kiến được tổ chức tại 02 khu vực:

- **Khu vực Phía Nam** (bao gồm 32 tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam và Miền Trung): dự kiến được tổ chức tại Đại học Tân Tạo, tỉnh Long An.
- **Khu vực Phía Bắc** (bao gồm 31 tỉnh, thành phố): dự kiến được tổ chức tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Đặc biệt, Đại học Tân Tạo cũng dành những suất học bổng trị giá 16.000 - 27.000 USD/năm cho những em Hoa Trạng Nguyên có mong muốn học tập tại trường và đáp ứng được các tiêu chí tuyển sinh của Trường.

Để các em học sinh được tham gia các hoạt động của giải thưởng cũng như tham gia Lễ trao giải một cách hiệu quả nhất, Ban Tổ chức Giải thưởng kính đề nghị Quý Trường tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để tập trung xem xét, lựa chọn học sinh được nhận giải và phối hợp với Sở Giáo dục địa phương bố trí phương tiện đi lại, đưa đón các em học sinh thuộc địa phương mình quản lý đến nơi tổ chức nhận giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ bố trí chỗ nghỉ ngơi và ăn uống tại mỗi khu vực trao giải cho các em học sinh.

WARD \* GIẢI THƯỞNG \* V